

# ยิปรอกขยายกำหนดการรับสมัครผลงานโครงการ “แข่ง-โกแบ็ง ยิปรอก เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ 2 017” ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560



บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตยิปซัมรายแรกในประเทศไทยและนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูง แปรนด์ “ยิปรอก” ประกาศขยายกำหนดการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดสถาปัตยกรรม “แข่ง-โกแบ็ง ยิปรอก เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ 2017” ได้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 การขยายเวลาในการรับสมัครครั้งนี้จะเพิ่มโอกาสแก่ช่างรับเหมาตกแต่ง เจ้าของโครงการ และสถาปนิกนักออกแบบ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบที่มีความสวยงามและโดดเด่น ตลอดจนการแสดงถึงคุณค่าทางรูปทรงสถาปัตยกรรมที่สื่อถึงเอกลักษณ์ไทยให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก เนื่องจากรายการ แข่ง-โกแบ็ง ยิปรอก เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ ถือเป็นหนึ่งในโครงการประกวดสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการยิปซัมประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกย่องผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการติดตั้งผลิตภัณฑ์ยิปซัมได้อย่างเป็นเลิศ ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรที่มีผลงานและทักษะในการสร้างสรรค์งานก่อสร้างที่โดดเด่นในประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการตกแต่งระดับสากล

มร. ริชาร์ด จูเซรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ยิปรอกประกาศขยายระยะเวลาการส่งผลงานจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจอีกเป็นจำนวนมากที่เพิ่งทราบข่าวการประกวด สามารถส่งผลงานเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ได้ เพื่อนำเสนอผลงานการก่อสร้างโครงการสถาปัตยกรรมหรือการตกแต่งซ่อมแซมอาคารที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ที่ดีเยี่ยม รวมถึงการใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงานด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชันส์ของยิปรอกในการสร้างสรรค์รูปแบบและแนวความคิดการก่อสร้างที่สวยงามโดดเด่น โดยงานประกวดอันทรงเกียรตินี้ยังมอบโอกาสแก่ผู้ชนะในแต่ละประเภทให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลกในรายการ แข่ง-โกแบ็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชั่นแนล โทรฟี ครั้งที่ 11 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส”

โครงการประกวดสถาปัตยกรรม “แข่ง-โกแบ็ง ยิปรอก เนชั่นแนล โทรฟี ไทยแลนด์ 2017” ในปีนี้แบ่งการประกวดเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทงานยิปซัมบอร์ด (Plasterboard) 2. ประเภทงานปูนฉาบยิปซัม (Plaster) 3. ประเภทนวัตกรรมและความยั่งยืน (Innovation & Sustainability) 4. ประเภทอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย (Non-Residential) โดยผลงานของผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะถูกส่งเข้าประกวดในรายการแข่ง-โกแบ็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชั่นแนล โทรฟี ครั้งที่ 11 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส

เตอร์เนชันแนล โทรफी ครั้งที่ 11 (11th Saint-Gobain Gypsum International Trophy) ร่วมกับผลงานของอีก 45 ประเทศทั่วโลก ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส จึงถือเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ชนะเลิศที่จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันบนเวทีระดับโลก รวมถึงได้การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรปไปกับการรวมตัวระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้

กรุณาดูข้อมูลที่เว็บไซต์ <http://www.gyproc.co.th/> หรือ <https://www.facebook.com/GyprocTH/>